

30 กรกฎาคม 2562

The Honorable Mike Pompeo

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C St. N.W.

Washington D.C., 20520

เรียน ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ

เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและการแสดงความกังวลต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่าน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลขอให้ท่านแจ้งให้ทางการไทยทราบถึงข้อกังวลของท่านต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มีการควบคุมจำกัดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก รวมทั้งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างต่อเนือง มีการฟ้องคดีต่อผู้วิจารณ์อย่างสงบ มีการใช้อำนาจอย่างต่อเนื่องเพื่อกักขังบุคคลโดยพลการ และมีการใช้ความรุนแรงต่อนักกิจกรรมโดยไม่มี การสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาจึงควรถัดต้นรัฐบาลไทยให้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป เป็นเรื่องสำคัญมากที่เจ้าหน้าที่จากสหรัฐฯ ต้องแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า ตราบใดที่ยังมีการคุกคามด้วยกระบวนการกฎหมาย และการควบคุมตัวโดยพลการต่อผู้เห็นต่างอย่างสงบ สหรัฐฯ ไม่ควรเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อประเทศไทย

เมื่อปีที่แล้ว เกิดเหตุปราบปรามการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมครั้งใหม่ที่ยิ่งขึ้น โดยมีการใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการยุบพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง การฟ้องคดีอาญาหลายข้อหาต่อพรรคอนาคตใหม่ ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง

หน่วยงานทหารยังคงมีอำนาจแทบไม่จำกัด เป็นอำนาจที่ได้มาจากการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวโดยหัวหน้าคสช. แม้ที่ผ่านมาทางการจะยกเลิกคำสั่งปราบปรามที่ไม่จำเป็น ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมทางการเมืองและการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุม แต่ทางการก็ยังคงฟ้องคดีอาญารั้งใหม่อย่างต่อเนื่องต่อผู้วิจารณ์อย่างสงบ และยังคงมีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลโดยพลการและการเซ็นเซอร์ข้อมูล

เมื่อพิจารณาถึงปฏิบัติการเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องยืนยันว่า ทางการไทยต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น หากรัฐบาลสหรัฐฯ ให้การยอมรับรัฐบาลไทยโดยไม่กล่าวถึงการปฏิบัติมิชอบเหล่านี้ย่อมเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีปฏิบัติการที่กดขี่เช่นนี้โดยปริยายต่อไป ซึ่งถือเป็นการคุกคามอนาคตด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศและภูมิภาค ข้อกังวลนอกจากการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม การชุมนุมอย่างสงบ และความ เป็นส่วนตัว แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังมีข้อกังวลมาตลอดเกี่ยวกับการที่ไทยไม่สามารถป้องกันหรือสอบสวนการ

ละเมิดอย่างร้ายแรง รวมทั้งการทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอย่างเป็นระบบของกองทัพไทย ยังดำเนินต่อไปโดยอาศัยอำนาจจากกฎหมายและคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเหตุให้บุคคลอาจถูกควบคุมตัวโดยไม่มีข้อหา หรือไม่มีการพิจารณาของศาล และเป็นการควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการ ความล่าช้าในการออกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุญยอมสูญหาย พ.ศ. ซึ่งกำหนดฐานความผิดให้กับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย กลายเป็นอุปสรรคทำให้ครอบครัวของผู้สูญหายไม่สามารถอ้างสิทธิของตนและแสวงหาการเยียวยาได้

นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังไม่สามารถดำเนินการคุ้มครองนักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิชุมชนจากการถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงและการสังหารอย่างมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่สามารถสอบสวนการสังหารเหล่านี้ได้อย่างเป็นผล

ประการสุดท้าย ประเทศไทยยังกักตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ให้อยู่ในห้องพักที่มีสภาพเลวร้ายโดยไม่มีเวลากำหนด แม้จะให้พันธสัญญาว่าจะไม่บังคับส่งกลับ กรณีที่มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงว่าอาจต้องเผชิญกับการทรมานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอื่น ๆ แต่ที่ผ่านมาทางการไทยยังคงบังคับส่งกลับบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ลี้ภัยที่ได้รับสถานะแล้ว นอกจากนี้ นโยบายผลักดันและส่งกลับของประเทศไทยที่กระทำต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศ รวมทั้งผู้แสวงหาที่ลี้ภัยอื่น ๆ ทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง และปฏิเสธไม่ให้นักบุคคลใช้สิทธิขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ จึงควรกระตุ้นให้ทางการไทยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเหล่านี้ และให้มีการตรวจสอบเพื่อให้รับผิดชอบ หากไม่ปฏิบัติตาม

ด้วยข้อกังวลเหล่านี้ เราจึงหวังว่าท่านจะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อสถิติด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลไทย และยังคงแสดงข้อกังวลต่อทางการไทยเมื่อมาเยือนประเทศไทย รวมทั้งในการแสดงความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

ฟรานซิสโก เบนคอสมี่

ผู้อำนวยการฝ่ายการรณรงค์และนโยบาย ของเอเชียแปซิฟิก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา